



## สรุปผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13 (ระหว่างเดือน มี.ค.- มิ.ย. 2564)

การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กด้านสุขภาพ (4D) เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13 เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยังมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นหรือต้องการที่จะยกระดับคุณภาพด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน (4D) ได้แก่ 1.การเจริญเติบโตและโภชนาการ (Diet) 2.พัฒนาการเด็กและการเล่น (Development and Play) 3. สุขภาพช่องปาก (Dental) และ 4.ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมโรค (Disease) โดยมีเป้าหมายเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตละ 1 แห่ง เพื่อนำมายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม คือ 1) การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 2) การจัดหน่วย “ยกระดับ 4D” ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (4 D) เพื่อลงไปชี้แจงเกณฑ์การประเมินและพัฒนา ชี้แจงผู้บริหารพัฒนาศัลยกรรมและเป็นที่เลี้ยงให้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการกิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงให้คำแนะนำในการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยปลอดโรครองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 การดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีการดำเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวงในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง และกิจกรรมที่ 2 จัดหน่วย “ยกระดับ 4D” ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (4D) จำนวน 7 แห่ง ดังรายละเอียดนี้

กิจกรรม (4D)	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	ระยะเวลา	เขตสุขภาพ	ปัญหา/อุปสรรค
1. การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทรวง ในพื้นที่	1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบลาสมี แล จังหวัดยะลา 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง จังหวัดขอนแก่น	มี.ค. 2564 ก.ค. 2564	12 7	เขตสุขภาพอื่น รอกำหนดวันจัด กิจกรรมใหม่ เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคโควิด 2019
2.จัดหน่วย “ยกระดับ 4D” ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 D	1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป็อกแป็ก จังหวัดสระบุรี 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมงคลุฒาวาส จังหวัดระยอง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง จังหวัดขอนแก่น	ระหว่าง มี.ค.- เม.ย. 2564	4,6,7,8,10,11 และ12	

กิจกรรม (4D)	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	ระยะเวลา	เขตสุขภาพ	ปัญหา/อุปสรรค
	<p>4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ตำบลค้อใหญ่ จังหวัดอุดรธานี</p> <p>5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูหนองโน จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล จังหวัดยะลา</p>			

### ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอก 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวงกว้าง การจัดกิจกรรม MOU 4 กระทบในพื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทำให้ต้องรอกำหนดการจัดงานในพื้นที่อีกครั้ง ทั้งนี้หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบจึงเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม MOU ในพื้นที่โดยเชิญเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ขนาดกลุ่มเล็ก และจัดทำกิจกรรมในออนไลน์ Video Conference เพื่อให้ประธานและผู้ร่วมงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากส่วนกลางได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังรอบ 2 เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์ 4D ให้ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D) 13 เขตสุขภาพ ผ่านระบบ Video Conference อย่างต่อเนื่อง



กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ